



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 29 สิงหาคม 2563

เรื่อง

1. www.เหี่ยวยาเกษตรกร.com กระทรวงเกษตรฯ เร่ง สศก.ส่งรายชื่อกลุ่ม...
2. พต. ชูธง ! เกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนาคน-สร้างชุมชนยั่งยืน
3. 'ชาวประมง'พร้อมขายเรือเล็กหาปลา ยื่น3ข้อเร่งแก้-อีม1แสนคนบุกทำเนียบ
4. 'จूरินทร์'รุกจัดเซลล์แมนจังหวัด
5. 'สมศักดิ์-ประภัตร'ตรวจน้ำท่วม เหี่ยวยาช่วยเกษตรกรประสบภัย
6. ปักป้อมมอบสิทธิเช่าที่ธนารักษ์ขอนแก่น
7. สศช.หนุน Smart Farming ยกระดับภาคเกษตรกรรมประเทศ
8. 7สายการบินในไทยเฮ'ปักตู'ช่วยกู้ดอกต่ำ5ปี
9. ภาพข่าว: สนับสนุน
10. ประมงสุดทนยื่นหนังสือ'ปักตู'
11. คอลัมน์: สารพัน เศรษฐกิจ สังคม: จัดงาน 'เปิดสำหรับคาวหวาน'
12. 'พาณิชย์'รุกเซลล์แมนจังหวัด คาดยอดสั่งซื้อสินค้าทะลุ2,500ล้าน

สื่อ

- thansettakij.com  
siamrath.co.th  
มติชน (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์  
มติชน (กรอบบ่าย)  
มติชน (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์  
มติชน (กรอบบ่าย)  
แนวหน้า  
ประชาชาติธุรกิจ  
ไทยโพสต์  
แนวหน้า

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ thaipr.net

หัวข้อข่าว : ครม. อนุมัติ ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ถึงกันยายน...

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

**ThaiPR.NET**  
Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

**ส่งข่าวไปต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยาก!**  
ด้วยบริการจากอินโฟเควสท์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-253-5000 ต่อ 223, 271  
📧 อีเมล: help@iqnewsclip.com 📞 เข้าฟรีกว่า 5000 สื่อทั่วโลก 📄 ข่าวภาษาอังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ปฏิทินข่าว  
ข่าวต่างประเทศ  
PR Scoop  
เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Google

ธุรกิจ เศรษฐกิจการเงิน ทั่วไป ไลฟ์ ลifestyle อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ช่องทีวี โทรทัศน์ โดรน โดรนโดรน อุตสาหกรรม กีฬา การศึกษา วัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

**ครม. อนุมัติ ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ถึงกันยายน 2563 รัฐมนตรีเกษตรฯ กำชับทุกหน่วย เร่งติดตามเกษตรกรให้มาแจ้งบัญชีรับโอนเงินเยียวยา**

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร — 28 สิงหาคม 2020 15:32

**ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ** เร่งทุกหน่วยในพื้นที่แจ้งเกษตรกรที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา 15,000 บาท แจ้งเลขบัญชี กับ ธ.ก.ส. โดย ครม. เห็นชอบขยายระยะเวลาการจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ สศก. ในฐานะนายทะเบียน จัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ให้ ธ.ก.ส. เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. - 31 ก.ค. 2563 รวมทั้งสิ้น 112,126.730 ล้านบาท แบ่งเป็นการโอนเงินงวดที่ 1 (เดือน พ.ค.) จำนวน 7,486,705 ราย จำนวนเงิน 37,433.525 ล้านบาท โฉนดงวดที่ 2 (เดือน มิ.ย.) จำนวน 7,472,114 ราย จำนวนเงิน 37,360.570 ล้านบาท และโฉนดงวดที่ 3 (เดือน ก.ค.) จำนวน 7,466,527 ราย จำนวนเงิน 37,322.635 ล้านบาท

ขณะที่การขอคืนสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. - 14 ส.ค. 2563 มีเกษตรกรยื่นเรื่องขอคืนสิทธิ/สละสิทธิการรับเงินช่วยเหลือจำนวน 378 ราย ทั้งนี้ ผู้ที่แจ้งคืนสิทธิแล้ว สามารถคืนเงินช่วยเหลืองวดที่ 3 ธ.ก.ส. โดยให้คืนเงินเต็มจำนวนที่ได้รับโอนเข้าบัญชีไปแล้ว

ด้านนายพลเชษฐ์ ธรรมโชติ รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ให้อำนาจระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ เพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกร โดย กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรที่ยังไม่สามารถยื่นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวนประมาณ 38,737 ราย ตลอดจนเกษตรกรที่มีอายุชดเชย และดำเนินการพิจารณาแล้ว จำนวนประมาณ 269 ราย รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการฯ เนื่องจากในช่วงแรกมีความซ้ำซ้อนกับสิทธิโครงการฯ ไร่ทั้ง 3 ไร่ แต่ต่อมาสละสิทธิโครงการฯ ไร่ทั้ง 3 ไร่แล้ว จำนวนประมาณ 759 ราย โดยจะจ่าย วงมเดียว จำนวน 15,000 บาท ให้แก่เกษตรกรในวันที่ 15 ก.ย. 2563 ซึ่งล่าสุดหลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรเพิ่มเติม ธ.ก.ส. ได้มีการโอนเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีเพื่อรับโอนเงินนั้น ได้ขอให้หน่วยงานรับทะเบียนในพื้นที่ติดต่อเกษตรกรโดยตรง หรือจะประสานผ่านสำนักงาน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ที่เกษตรกรอาศัยอยู่ เพื่อเร่งรัดเกษตรกรแจ้งเลขบัญชี โดยจะโอนเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563

ทั้งนี้ ขอให้กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่แจ้งเลขบัญชี รีบมาแจ้งเลขบัญชีให้กับ ธ.ก.ส. โดยเร็ว โดยเกษตรกรสามารถแจ้งเลขบัญชีของธนาคารใดก็ได้ แต่หากดำเนินการเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน จะยิ่งสะดวกและรวดเร็วในการโอนเงินมากที่สุด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย Thai PR

**STDB** สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสต็อกโฮล์ม สวีเดน  
www.stdb.most.go.th  
ศูนย์ข้อมูลต่างประเทศ  
บริการข้อมูล  
ความร่วมมือกับสถาบันวิจัย  
Collaborative Gateway  
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ โทร. โทร 02 470 7325

**ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ จากทุกวงการ ในต่างประเทศ**

**Xinhua** Silk Road Information Service  
บริการข้อมูลและวิเคราะห์เศรษฐกิจวันแบบเอเชีย เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจบนเส้นทางสายไหม  
ติดต่อขอใช้บริการฟรี! ติดต่ออินโฟเควสท์ โทร. 02-253-5000 ต่อ 220

**Blog iQMediaLink**  
แหล่งรวบรวมข้อมูลและบทความที่น่าสนใจในแวดวงประชาสัมพันธ์

**ThaiPR.net** 13,563 likes

รหัสข่าว: I-1200829001044

หน้า: 1/1



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17<sup>th</sup> FL. Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



## 'ชาวประมง'พร้อมขายเรือเล็กลำปลา ยื่น3ข้อเร่งแก้-อีเอ็ม1แสนคนบุกทำเนียบ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหนังสือร้องเรียนจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ที่ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ต่อข้อเรียกร้องสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ยืนยันจะทำสรุปข้อเรียกร้องเพื่อนำเรียนนายกฯในสัปดาห์หน้า พร้อมเร่งดำเนินการเรื่องสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง วงเงิน 10,300 ล้านบาท ที่ ครม.เห็นชอบแล้วแต่ยังติดขัดปัญหาอยู่ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานของธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยจะประสานงานและเร่งแก้ไขโดยเร็ว

นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลออกกฎหมาย ระเบียบต่างๆ มาบังคับใช้กับชาวประมงเพื่อแก้ไขปัญหาไอยูยู มากกว่า 6 ปี แต่ชาวประมงยังเผชิญกฎ ระเบียบรัฐบาลบังคับใช้มาโดยตลอด ซึ่งขณะนี้ชาวประมง 22 จังหวัดยื่นยื่นขายเรือคืนไปแล้วประมาณ 2,500 ลำ คาดว่าทั้งประเทศจะขายเรือคืนไม่ต่ำกว่า 5,000 ลำ จากเรือที่มีทั้งระบบประมาณ 12,000 ลำ ถ้ากฎหมายและกฎระเบียบยังเป็นลักษณะนี้ ชาวประมงก็พร้อมที่จะขายเรือคืนทั้งระบบ และจะเลิกอาชีพชาวประมงทันทีเพราะทำต่อไม่ไหว

นายกำจรกล่าวว่า ส่วนหนึ่งที่ชาวประมงได้รับผลกระทบเนื่องจากธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. มีวงเงินช่วยเหลือชาวประมง 5.3 พันล้านบาท ตอนนี้เรื่องยังไม่มีความคืบหน้า สำหรับความเสียหายช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา ชาวประมงบางส่วนไม่ได้ทำการประมงประมาณ 3,000 ลำ สร้างความเสียหายไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทต่อเดือน ชาดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจประกอบกับช่วงโควิด-19 ยิ่งซ้ำเติม ไม่ใช่เพียงชาวประมงที่ได้รับความเสียหาย ยังกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบ สร้างความเสียหายรวมไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาท

นายกำจรกล่าวว่า ทางสมาคมฯจึงขอเรียกร้อง 3 ข้อเร่งด่วน ได้แก่ 1.เร่งปรับปรุง พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.2558 และขอให้มีตัวแทนเข้าไปแก้ไขกฎหมาย 2.ขอให้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหามประมงระดับชาติ โดยมีนายกฯเป็นประธาน เพราะที่ผ่านมาไม่มีกรรมการชุดไหนจริงจังต่อชาวประมงสักคณะ เพียงแค่ชื่อเวลาไปเรื่อยๆ และ 3.ขอให้ยกเลิกกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหการทำประมงผิดกฎหมาย (ฉ.1) และติดตามแรงงานภาคประมง (ฉ.2) และขอให้นายกฯเป็นประธานแก้ไขปัญหามประมงระดับชาติแทน

“หากไม่มีสัญญาณตอบรับจากรัฐบาลใน 7-10 วัน ชาวประมงประมาณ 1 แสนราย จะเดินทางเข้าพบนายกฯที่ทำเนียบรัฐบาล เพราะใกล้จะหมดตัวแล้ว ตอนนี้มีแต่หนี้สิน” นายกำจรกล่าว

## 'จูนรินทร์' รุกจัดเซลส์แมนจังหวัด

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 ส.ค. ที่โรงแรมรามการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายจูนรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หน.พรรคประชาธิปัตย์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานงาน “เซลส์แมนจังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยน COUNTER TRADE” โดยมีนายบุญชยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารระดับสูง พาณิชย์ทุกจังหวัด เกษตรกร เจ้าของสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และห้างสรรพสินค้ารายใหญ่

นายจูนรินทร์ กล่าวว่ารัฐบาลชุดนี้มีวิสัยทัศน์ชัดเจนในเรื่องของ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” โดยมีพาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในภูมิภาคในแต่ละจังหวัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และการเดินทางไปสู่เป้าหมายในการสร้างไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลกแบบรูปธรรม โดยผู้อยู่ในเครือข่ายต้องรู้จักขยายตลาดและหาช่องทางจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เซลส์แมนจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

ด้านนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจแบบนี้จะมีการจัดทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างจังหวัดและโมเดิร์นเทรดกับกลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งเป็นนโยบายหลักตั้งแต่ต้นของกระทรวงพาณิชย์ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมาก เพราะถือเป็นมิติใหม่ของการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามรายงานตัวเลขที่เป็นยอดเจรจาที่บันทึกเพิ่มเติมอันจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรและวงจรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” นี้ จะเดินทางต่อไปอย่างเข้มแข็ง มีการวัดผลให้ได้ประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล.

## 'สมศักดิ์-ประภัทร'ตรวจน้ำท่วม เยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายประภัทร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางพรรณฉวี กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และนายมนู พุกประเสริฐ อดีตสมาชิก อบจ.สุโขทัย ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดน้ำท่วมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย 3 จุด โดยมีข้าราชการในพื้นที่ร่วมตรวจเยี่ยมด้วย ช่วงเช้าเดินทางไปยังศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จากนั้นไปยังวัดคลองโป่ง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง และ อบต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์และความเสียหายในพื้นที่ต่างๆ

นายสมศักดิ์กล่าวว่า การช่วยเหลือประชาชนจากน้ำท่วม จ.สุโขทัย นั้น นายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วน อาจแบ่งเป็น 3 ระยะ แต่ในภาพรวมระยะเร่งด่วน รมว.มหาดไทย รมว.อุตสาหกรรม รมช.เกษตรฯ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแล้วอย่างเต็มที่ ตนในฐานะคนพื้นที่ ต้องขอขอบคุณนายกฯ และคณะรัฐมนตรี ส่วนในระยะกลาง นายกฯ ได้อนุมัติงบประมาณโครงการที่แบ่งน้ำจากแม่น้ำยมออกไปทาง อ.พิชัย จากเดิมคลองนั้นใช้การส่งน้ำไม่ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถ้าทำโครงการใหม่ที่นายกฯอนุมัติงบประมาณกว่า 3 พันล้านบาท จะสามารถส่งน้ำไปได้ 350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมถึง

จะเป็นการแก้ปัญหาน้ำล้นตลิ่ง ล้นแม่น้ำยม และเกิดปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกปีแบบนี้ได้พอสมควร และระยะที่ 3 เรื่องการสร้างเขื่อนภาคเหนือ ใช้งบประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท เชื่อว่าหากมีการพูดคุยกัน นายกฯจะแบ่งเงินมาช่วยตรงนี้ได้ หากประชาชนเข้าใจและไม่ขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ

นายประภัทรกล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือในเมืองต้น 1.ด้านพืช รัฐบาลจ่ายเงินค่าชดเชยกรณีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยข้าวชดเชย 1,114/ไร่ พืชไร่ชดเชย 1,148 บาท/ไร่ และพืชสวน ไม้ผลอื่นๆ ชดเชย 1,690 บาท/ไร่ และชดเชยไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ สำหรับการเยียวยาและฟื้นฟู กรมการข้าวจะเยียวยาค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 15 กิโลกรัม/ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ คิดเป็นเงิน 4,050 บาท เพื่อให้เกษตรกรได้เป็นค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูปลูกถัดไป 2.ด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์เตรียมเสบียงอาหารสัตว์ 5,615.56 ตัน หญ้าแห้ง 335 ตัน ยานพาหนะ 201 คัน ถุงยังชีพ 3,000 ชุด ทีมแพทย์ 119 ทีม หน่วยอพยพสัตว์/เคลื่อนที่เร็ว 119 หน่วย 357 คน และเวชภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัตว์ โดยได้แจกจ่ายเสบียงสัตว์ไปแล้ว 20.40 ตัน อาหารสัตว์อื่น 944 กิโลกรัม อพยพสัตว์ 18,908 ตัว รักษาสัตว์และเสริมสร้างสุขภาพสัตว์ 2,206 ตัว และ 3.ด้านประมง ชดเชย 4,225 บาท/ไร่ ไม่เกินรายละ 5 ไร่ และสนับสนุนพันธุ์ปลา

## ปีกป้อมมอบสิทธิเข้าที่ธนารักษ์ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ศาลาราชประชาสมาสัย ต.โนนสมบูรณ์ อ.แสด จ.ขอนแก่น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุของ จ.ขอนแก่น จำนวน 1,041 ราย เนื้อที่ 1,072 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา รวมทั้งมอบเอกสารโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทข.) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอย่างถูกกฎหมาย รวมทั้งพร้อมมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน

พล.อ.ประวิตรกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินที่ราชพัสดุ และให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้กับประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย พร้อมย้ำว่า รัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนให้ทุกคนมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ นำไปสู่ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ต่อมา พล.อ.ประวิตรพร้อมคณะเดินทางไปส่งมอบโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักให้แก่เทศบาล ต.บ้านแสด และเปิดจุดจ่ายน้ำบาดาลที่โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย หมู่ 4 ต.บ้านแสด อ.บ้านแสด จ.ขอนแก่น

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประชาชนจะต้องไม่ขาดแคลนน้ำ

**สำนักงาน** สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กล่าวถึงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ว่าเป็นประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) โดยระหว่างปี 2562 - 2563 สศช. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเบื้องต้น เพื่อจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนในระยะต่อไป และพบว่า การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะในปัจจุบันมีประเด็นท้าทายที่ต้องให้ความสำคัญ ดังนี้

การศึกษาในพื้นที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัย แต่ไม่มีเงินทุนให้เกษตรกรซื้อเทคโนโลยีมาใช้งาน ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีโครงการสินเชื่อเพื่อการเกษตร แต่ไม่ได้สนับสนุนเป็นการเฉพาะสำหรับการทำเกษตรอัจฉริยะ เป็นต้น

3) ไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพในการดูแลนโยบายเกษตรอัจฉริยะอย่างเป็นองค์รวมและครบวงจร ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าเกษตรกรหนึ่งคนต้องการเข้าร่วมการทำเกษตรอัจฉริยะ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ของตน ต้องการใช้เทคโนโลยี แต่ขาดเงินทุน เกษตรกรคนดังกล่าวต้องติดต่อกะทรวงเกษตรฯ กระทรวงการอุดมศึกษา และ ธ.ก.ส. ด้วยตนเอง ดังนั้น

ที่เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร และผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการวางระบบการพัฒนาการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งในด้านการส่งเสริมความรู้และทักษะของเกษตรกร การพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนแหล่งเงินทุน การประสานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิตของเกษตรกร รวมทั้งการประสานการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ” เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวสรุป

## สศช. หนุน Smart Farming ยกระดับภาคเกษตรกรรมประเทศ

1) การกำหนดค่านิยมของคำว่า “เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)” ยังไม่ชัดเจน โดยแต่ละหน่วยงานได้ให้คำจำกัดความหรือนิยามที่แตกต่างกันไป สศช. จึงได้ศึกษาวิเคราะห์และประมวลได้ว่า “เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)” จะหมายถึงวิถีทางการเกษตรที่มีการวิเคราะห์พื้นที่ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการผลิตต่อพื้นที่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ใช้หลักการทำน้อยได้มาก ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลเกษตรอัจฉริยะ ควบคุมกระบวนการผลิต ตั้งแต่การปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว ขนส่ง ตลอดจนการแปรรูป รวมถึงการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต ตัวอย่างเช่น การใช้ Agri-Map เพื่อตรวจสอบสภาพดินและการเลือกเมล็ดพันธุ์ การใช้ระบบเซนเซอร์เพื่อการบริหารจัดการแปลงและโรงเรือน เป็นต้น ทั้งนี้ การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้บรรลุเป้าหมาย จะต้องขับเคลื่อนองค์ประกอบสำคัญใน 5 ด้านไปพร้อมกันได้แก่ ตัวเกษตรกร เทคโนโลยี กระบวนการผลิตและเก็บเกี่ยว ตลาด และเงินทุน

2) การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะยังขาดการทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรอัจฉริยะมีการขับเคลื่อนโดยหลายหน่วยงาน แต่การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีลักษณะต่างคนต่างทำ ขาดการบูรณาการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ของเกษตรกรให้รู้แนวทางการเป็น Smart Farmer เท่านั้น ในขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสถาบัน



จึงควรกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพที่ชัดเจน โดยอาจเป็นกระทรวงเกษตรฯ ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน รวมถึงประสานให้เกิดการส่งไม้ต่อการดำเนินงานจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งได้อย่างมีบูรณาการ

“ในขั้นตอนนี้ต่อไป สศช. จะพยายามศึกษาเจาะลึกในรายละเอียดและทำงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อออกแบบแนวทางและวิธีการในการขับเคลื่อนบางประเด็นที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง การกำหนดขอบเขตและนิยามของเกษตรอัจฉริยะที่ชัดเจน และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเกษตรกรด้วย และประเด็นที่สองคือ ทหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหน่วยงานหรือกลไกหลัก

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า เกษตรอัจฉริยะเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของการยกระดับเกษตรกรรมของประเทศไทย ดังนั้น นอกจากต้องสร้างการบูรณาการด้านความรู้ ข้อมูล และวิธีการต่างๆ จากหลายภาคส่วนแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การยกระดับการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน กล่าวคือ หลังจากส่งเสริมให้เกษตรกรเริ่มนำเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนมากมายใช้ เช่น อากาศยานไร้คนขับ ระบบน้ำหยด การใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ แล้วควรผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีที่สูงขึ้นมาใช้ เช่น หุ่นยนต์เพื่อการเกษตร หรือการใช้ AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น



# 7สายการบินในไทยเฮ 'บิกตู' ช่วยกู้ดอกต่ำ5ปี

'บิกตู' ต่อลมหายใจ 7 สายการบิน รับข้อเสนอ  
ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ (อ่านต่อหน้า 7)

## ต่อจากหน้า 1

### 7สายการบิน

#### 'บิกตู' รับข้อเสนอ 7สายการบิน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับหนังสือขอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจการบินของประเทศไทยเนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากคณะผู้บริหารระดับสูงของ 7 สายการบินในประเทศไทย ที่นำโดย นายบรรณพล จูแมลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย และคณะ รวม 14 คน โดยมี นายดิศพล โชติระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เข้าร่วม

#### ขอความร่วมมือไม่ลดจ้างงาน

นายกฯกล่าวว่า ธุรกิจการบินเป็นธุรกิจสำคัญที่ต่างก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เหมือนกันทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจะพิจารณาข้อเสนอจากภาคธุรกิจการบินและหาวิธีการช่วยเหลือ ทั้งนี้ รัฐบาลโดย ศบค.กำลังหามาตรการผ่อนปรนในหลายเรื่อง ทั้งการหาแนวทางปลดล็อกเรื่องการบิน รวมทั้งกำลังเร่งผ่อนคลายเป็นเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศ โดยต้องพิจารณาทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ นายกฯขอให้ภาคธุรกิจการบินร่วมมือกันให้มากขึ้น ลดการแข่งขันด้านราคาโดยให้แข่งขันกันด้านบริการ ให้จัด

ระเบียบการดำเนินงานให้ดี ให้คงสภาพการดำเนินงานโดยไม่ให้มีหนี้สินเพิ่ม และไม่ลดการจ้างพนักงาน โดยรัฐบาลจะหามาตรการเสริมต่างๆ ช่วยโดยเร็วต่อไป

#### ยื่นรบ.เร่งมาตรการช่วยเหลือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคณะผู้บริหารระดับสูงของ 7 สายการบินในประเทศไทยที่เข้าพบนายกฯเพื่อยื่นหนังสือในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ สายการบินไทยโลว์คอสแอร์ สายการบินไทยเวียดเจ็ท สายการบินนกแอร์ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยได้มีข้อเสนอรวม 3 ประเด็นคือ 1.มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการสายการบิน โดยขอเสนอให้พิจารณามาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการสายการบินให้เร็วที่สุด 2.ขยายระยะเวลาการลดภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น และ 3.การยกเว้นและลดหย่อนค่าธรรมเนียมการดำเนินงานของสายการบิน

#### 'บิกตู' รับปากปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังผู้บริหารสายการบินภายในประเทศ 7 สายการบิน ประกอบด้วย ไทยแอร์เอเชีย ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ไทยสมายล์แอร์เวย์ ไทยโลว์คอสแอร์ ไทยเวียดเจ็ท บางกอกแอร์เวย์ส และนกแอร์ เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์เพื่อยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจการบินของประเทศไทยอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยใช้เวลาหารือประมาณ 1 ชั่วโมง

นายอนุชากล่าวว่า ในที่ประชุมได้หารืออย่างกว้างขวางโดยเฉพาะข้อเสนอจากทางสายการบิน 3 ประเด็นคือ 1.การปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2.ลดภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง และ 3.การลดหย่อนค่า

ธรรมเนียมท่าอากาศยาน เป็นต้น ซึ่งผลการหารือก็เป็นที่น่าพอใจ

นายบรรณพล จูแมลเว็ลด์ ผู้บริหารแอร์เอเชีย กล่าวว่า จากการหารือวันนี้ทำให้สายการบินยิ้มได้ เนื่องจากนายกฯได้รับปากที่จะช่วยเหลือดูแลทั้งกรณีที่สายการบินขอให้มีการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาท เป็นระยะเวลา 5 ปี ขณะที่ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เคยลดหย่อนให้ก่อนหน้าบางส่วนก็จะครบกำหนดในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้ แต่ก็จะมีมาตรการอัตราค่าธรรมเนียมให้ไปถึงเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งเป็นการต่ออายุให้สายการบินได้ประกอบธุรกิจต่อไป

#### ยัน'ภูเก็ตโมเดล'ทำอย่างรัดกุม

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเตรียมใช้ภูเก็ตโมเดลเป็นต้นแบบเปิดรับนักท่องเที่ยวในโครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการหารือในรายละเอียด ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่จะต้องมาพิจารณาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยว กลุ่มชาวต่างชาติที่จะเข้ามา วิธีการคัดกรอง การป้องกัน ฯลฯ ซึ่งยังต้องใช้เวลาก่อนพอสมควรจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเมื่อเปิดรับชาวต่างชาติแล้วจะไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงของการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ขอให้ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวชาวไทยสบายใจได้ว่าตอนนี้ยังไม่มี การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยการดำเนินการจะทำการรัดกุมมากที่สุด การเปิดรับนักท่องเที่ยวจะทำการเหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอก 2 และภูเก็ตโมเดลจะเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่กำหนดพื้นที่ให้ท่องเที่ยวแบบจำกัด มีการกักตัว 14 วันก่อนให้เดินทางท่องเที่ยวอย่างแน่นอน ที่สำคัญจะพิจารณาเฉพาะประเทศที่ปลอดโควิด-19 ช่วงนี้รัฐบาลขอเชิญชวนคนไทยออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการกระจายรายได้ลงสู่ประชาชนในแต่ละพื้นที่

#### 'ถาวร' ชี้ปมการบินไทยวิกฤต

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงที่กระทรวงคมนาคม ถึงสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ว่าการบินไทยขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง รวมเป็นเวลากว่า 5 ปี แผนฟื้นฟูทำแล้วทำอีกก็ยังไม่สามารถหยุดภาวะการขาดทุนได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.พัฒนาการกำกับดูแล พ.ศ.2562 เนื่องจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจถูกจับตามองเป็นพิเศษว่าเป็นแหล่งทำมาหากินและส่องการทุจริตของผู้ที่มีอำนาจ ทั้งนี้ พบว่าการบินไทยบริหารงานบุคคลล้มเหลว ไม่มีประสิทธิภาพ เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ซึ่งเป็นเหตุสำคัญทำให้บริษัทประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อาทิ กรณีผู้รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในอัตราเดือนละ 200,000 บาท ผ่านไป 9 เดือนเพิ่มเป็น 600,000 บาท โดยอ้างเหตุให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าวตามที่เคยให้อดีตผู้รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในอัตราเดือนละ 150,000 บาท พร้อมรถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมันตามที่จ่ายจริง เมื่อเกษียณอายุราชการยังได้รับการแต่งตั้งให้รับตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสระดับ 13 และได้รับสิทธิประโยชน์คงเดิมต่ออีก 6 เดือน ซึ่งการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ขัดกับมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือจากกระทรวงการคลัง ห้ามพนักงานที่รักษาการให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จากที่เคยได้รับและในช่วงรักษาการของบุคคลดังกล่าว บริษัทประสบปัญหาขาดทุนไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท (อ่านรายละเอียด น.2)

### 'สุริยะ'ถก'สุชาติ'เร่งจ้างงานใหม่

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยมถึงแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยของกระทรวงอุตสาหกรรมว่า จะเร่งสร้างงานให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และแรงงานนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ประจำปี 2563 ล่าสุดอยู่ระหว่างหารือกับนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการประสานโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงาน อาทิ โรงงานผลิตรถยนต์ ที่เริ่มกลับมาผลิตเต็มรูปแบบ หลังหยุดผลิตชั่วคราวช่วงโควิด-19 ระบาด ทำให้ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น ขณะที่กระทรวงแรงงานจะรวบรวมแรงงานที่ต้องการทำงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ 2 ส่วนได้เจอกัน เชื่อว่าจะเกิดการจ้างงานใหม่ได้หลายหมื่นตำแหน่งแน่นอน

นายสุริยะกล่าวว่า ขณะนี้ภาคการผลิตของไทยเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัว เห็นได้จากตัวเลข

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) ที่กลับมาขยายตัวต่อเนื่อง อัตราการใช้กำลังผลิตที่เพิ่มขึ้น ทำให้มั่นใจว่าภาคการผลิตของไทยจะฟื้นตัวด้วยเช่นกัน ล่าสุดจากการหารือกับนักลงทุนต่างชาติ ทั้งญี่ปุ่น จีน ต่างมีความต้องการเข้ามาลงทุนในไทย ทั้งการลงทุนใหม่และขยายการลงทุน แต่ปัจจุบันผลกระทบจากโควิด ทำให้ไม่สามารถเข้ามาดูพื้นที่จริงได้ ต้องดูพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์ โดยหลังจากนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติ ให้เข้ามาลงทุนได้ทันทีที่สถานการณ์คลี่คลาย

### จีน-ญี่ปุ่นจ่อย้ายฐานผลิตมาไทย

"นักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะญี่ปุ่นและจีน แสดงความต้องการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทย แต่ตอนนี้ยังไม่เข้ามาดูพื้นที่ลงทุนด้วยตนเองไม่ได้ ต้องดูผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ทราบว่าภาคเอกชนไทยกังวลการย้ายฐานลงทุนของจีนจะเป็นรูปแบบการเข้ามาตั้งสาขาขาย เช่น เรื่องนี้ไม่น่ากังวลเพราะไทยมีข้อกฎหมายไทยควบคุม อาทิ ห้ามต่างชาติประกอบอาชีพของคนไทย" นายสุริยะกล่าว

นายสุริยะกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และสตาร์ทอัพ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (สออ.) ได้ร่วมกับบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดตั้งวงเงินเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพในการปั้นธุรกิจ นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ แหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ หรือเดลต้า แองเจิล ฟินด์ ฟันด์เป็นปีที่ 5 วงเงินสนับสนุนรวมปีนี้กว่า 4 ล้านบาท ใช้ไม่มาก เพราะเน้นผลงานนวัตกรรม โดยปีนี้มีสตาร์ทอัพได้รับวงสนับสนุน 30 ทีม จากผู้สมัคร 152 ทีม

นายสุริยะกล่าวว่า สำหรับ 4 ตัวอย่าง นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย หุ่นยนต์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยรังสียูวีซี โรบอตฆ่าเชื้อระดับดีเอ็นเอ แบบ 360 องศา โดยไม่ทิ้งสารตกค้าง แพลตฟอร์มชาร์จ อีวี คาร์ รายแรกของไทย หนุนผู้ใช้รถสะดวกชาร์จ เช็กสถานะผ่านแอปพพ์ หุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัด หุ่นแพทย์ผ่าตัดแม่นยำ ประหยัดเวลา ประสิทธิภาพสูง และเครื่องตัดอ้อยสดช่วยลดพีเอ็ม 2.5 มาพร้อมระบบล้างใบ ลดการเผาอ้อยสด คินอากาศบริสุทธิ์ให้คนไทย

### คดีคิงส์เกตอยู่ชั้นตอนใต้สวน

"ปีนี้อาจจะขยายผลและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 60 ล้านบาท หลังจาก 4 ปีที่ผ่านมา

มา นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่ออกสู่ตลาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 450 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น 500 ราย" นายสุริยะกล่าว

นายสุริยะกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กรณีที่บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเตดเต็ด ลิมิเต็ด ประเทศออสเตรเลีย บริษัทแม่ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำชาติรี ในพื้นที่รอยต่อจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ ฟ้องร้องรัฐบาลไทยกรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 สั่งระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศ ทำให้เหมืองแร่ทองคำชาติรีต้องระงับการประกอบกิจการไปตั้งแต่ปี 2560 รวมทั้งยังเป็นการละเมิดข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (ทฟพต้า) ว่ายังอยู่ในขั้นตอนการไต่สวน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมยังคาดหวังที่จะใช้แนวทางเจรจาเพื่อหาข้อยุติก่อนที่จะศาลอนุญาโตตุลาการ

นายสุริยะยังกล่าวถึงความคืบหน้าการแบนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา และกำหนดให้กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์กำหนดสารทดแทนว่า คณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ตนเป็นประธาน จะมีการเรียกประชุมเดือนกันยายนนี้ เพื่อพิจารณาความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว และวาระอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงเกษตรจะเป็นผู้เสนอเรื่องเข้ามา

### สศค.ชี้เศรษฐกิจค.ค.เริ่มดีขึ้น

ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ว่าเศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2563 แม้ว่าจะยังคงชะลอตัว แต่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้า และการบริโภคภาคเอกชน สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการผ่อนคลายให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(อ่านต่อหน้า 8)

**ต่อจากหน้า 7****7สายการบิน**

นายวุฒิพงศ์กล่าวว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคในหมวดสินค้าคงทน ที่สะท้อนจากปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัว 31.4% จากเดือนก่อนหน้าหลังจัดผลทางฤดูกาล และหดตัวในอัตราชะลอจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ -5.8% สอดคล้องกับรายได้เกษตรกรที่แท้จริงกลับมาขยายตัวที่ 4.1% ต่อปี และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เริ่มปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันมาอยู่ที่ 42.6% หลังจากที่รัฐบาลได้ดำเนินการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้มากขึ้น ประกอบกับผลของมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ช่วยให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่งยังคงชะลอตัว

**ส่งออกสินค้ารูปเงินดอลลาร์โต**

นายวุฒิพงศ์กล่าวอีกว่า ขณะที่เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า โดยการลงทุนในหมวดการก่อสร้างปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ขยายตัว 1.3% ต่อปี สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีการสุกรกรมสรรพสามิตที่ขยายตัว 9.4% จากเดือนก่อนหน้าหลังจัดผลทางฤดูกาล และหดตัวในอัตราชะลอจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ -3.9% ส่วนการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัว 13.3% จากเดือนก่อนหน้าหลังจัดผลทางฤดูกาล และหดตัวในอัตราที่ชะลอจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ -15.4% อย่างไรก็ตาม ปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนลดลง -25.8% ต่อปี

นายวุฒิพงศ์กล่าวว่า เศรษฐกิจภาคการค้าระหว่างประเทศปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 20.8% จากเดือนก่อนหน้า และหดตัวในอัตราที่ชะลอ

จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ -11.4% จากการขยายตัวต่อเนื่องในกลุ่มสินค้า 1.สินค้าอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง น้ำมันปาล์ม ทุนการป้องกัน สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และอาหารสัตว์เลี้ยง 2.สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน (เวิร์ก ฟอรัม โฮม) อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และเครื่องโทรสาร เป็นต้น และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เตาอบ ไมโครเวฟ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และโซลาร์เซลล์ 3.สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น ถุงมือยาง เป็นต้น

**ตลาดคู่ค้าหลักทุกแห่งปรับตัวดี**

นายวุฒิพงศ์กล่าวว่า และ 4.สินค้าแก๊สโร และลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจ เช่น ทองคำ เป็นต้น อย่างไรก็ดี สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน และยานยนต์ ยังคงชะลอตัว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกสินค้า โดยจำแนกเป็นรายตลาดคู่ค้าหลักของไทยพบว่า ตลาดคู่ค้าหลักของไทยเกือบทุกตลาดปรับตัวดีขึ้น โดยการส่งออกไปตลาดสหรัฐ ขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ 17.8% ต่อปี เช่นเดียวกับการส่งออกไปญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และอาเซียน 9 ประเทศ หดตัวชะลอตัวที่ -17.5 -16.0% และ -19.9% ต่อปีตามลำดับ สะท้อนถึงแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากประเทศคู่ค้าได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 2019 อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปจีนกลับมาหดตัวเล็กน้อยที่ -2.7% ต่อปี

นายวุฒิพงศ์กล่าวว่า ส่วนเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทานปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว 1.5% จากเดือนก่อนหน้าหลังจัดผลทางฤดูกาล และหดตัวในอัตราชะลอจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ -14.7% โดยอุตสาหกรรมที่ขยายตัว ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำที่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันมาอยู่ที่ระดับ 82.5 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมโรคระบาดของภาครัฐ ทำให้ภาคเอกชนสามารถกลับมาดำเนินการธุรกิจได้มากขึ้น

**มั่นใจรับมือศก.โลกผันผวนได้**

นายวุฒิพงศ์กล่าวว่า สำหรับภาคเกษตรที่สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัว 1.4% ต่อปี ตามการเพิ่มขึ้นผลผลิตในหมวดไม้ผล อาทิ ทุเรียน มังคุด และลำไย สอดคล้องกับผลผลิตในหมวดปศุสัตว์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะไก่เนื้อและไข่ไก่ เป็นต้น ในขณะที่สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการระบาดทั่วทุกภูมิภาคของโลก ส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2563

นายวุฒิพงศ์กล่าวว่า เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ -1.0% ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 0.4% ต่อปี ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 อยู่ที่ 45.8% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ส่วนเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับมั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ในระดับสูงที่ 274.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

**พัฒนาปรับแผนดึงบ.ใหญ่เที่ยวด้วยกัน**

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า โครงการเราเที่ยวด้วยกันออกมาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ แต่ต้องยอมรับว่าขณะนี้กำลังซื้อของประชาชนไม่ได้มีมากเท่าตอนที่นำเสนอโครงการเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากในช่วงนำเสนอโครงการได้หารือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งได้จัดทำโครงการผ่านการยึดถือมาตรฐานการท่องเที่ยวในปี 2562 โดยมีนักท่องเที่ยวไทยออกเดินทางเที่ยวต่างประเทศประมาณ 12 ล้านคน และมีนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยประมาณ 160 ล้านคน/ครั้ง ทำให้ประเมินว่า การกระตุ้นเที่ยวในประเทศ ผ่านการให้สิทธิสนับสนุนส่วนต่างห้องพักในอัตรา 40% จำนวน 5 ล้านห้องพัก เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนแน่นอน แต่ขณะนี้พบว่าผู้มีผู้ใช้สิทธิจองโรงแรมที่พัก และชำระ

เงินแล้วประมาณ 817,800 ห้องเท่านั้น

นายพิพัฒน์กล่าวว่า กระทรวงจึงเสนอเพิ่มเติม โดยให้สิทธิบริษัทขนาดใหญ่ในการลงทะเบียนใช้สิทธิจองโรงแรมที่พัก เพื่อมอบให้กับพนักงานของตัวเอง ตอบแทนการทำงานหนัก หรือทำงานได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากที่ผ่านมา พบว่าบริษัทต่างๆ นิยมพาพนักงานที่ทำงานได้ตามเป้าหมาย เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ เป็นการตอบแทนจำนวนมากอยู่แล้ว จึงอยากเปลี่ยนเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศแทน

### เลี้ยงชงขยายแพคเกจถึงสิ้นปี

นายพิพัฒน์กล่าวอีกว่า แพคเกจเราเที่ยวด้วยกันจะสิ้นสุดภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งหากจำนวนห้องพักและตัวเครื่องบินยังอยู่ จะเสนอกรมเพื่อขอขยายเวลาแพคเกจเป็นสิ้นสุดในปลายปี 2563 แทน เพราะเป็นช่วงวันหยุดยาว และคนส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเที่ยวในภาคเหนือและภาคอีสานค่อนข้างมาก สำหรับแนวคิดการจับคู่ประเทศท่องเที่ยวระหว่างกัน (แตรเวล บับเบิล) ขณะนี้ขอหยุดไว้ก่อน เนื่องจากประเทศที่พิจารณาในเบื้องต้น พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น และเกิดการระบาดระลอก 2-3 ขึ้น ทำให้การทำแตรเวล บับเบิลต้องเปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีนโยบายในการทำความเข้าใจและร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเมืองต่างๆ ที่ปลอดเชื้อโควิด-19 อย่างแท้จริง และจะต้องไม่มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลามากกว่า 28 วัน ซึ่งเชื่อว่ายังมีอีกหลายประเทศและหลายเมืองที่ไม่มีมีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลานานมากแล้ว แม้ในหลายประเทศจะมีการกลับมาระบาดของซ้ำอีกครั้งก็ตาม โดย ททท.จะเป็นผู้ประเมินว่าเมืองใดหรือประเทศใด ไม่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ติดต่อกันเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้

### ต่างชาติจองเที่ยวภูเก็ตโมเดล

นายพิพัฒน์กล่าวว่า ในส่วนภูเก็ตโมเดล มีโครงการของบริษัทไทยแลนด์ลอสเตย์ ที่มีนัก

ท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์มาแล้วว่า ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และพร้อมกักตัวในโรงแรมที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล โดยผู้ถูกกักตัวต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด (เอเอสทีวี) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ซึ่งมีแจ้งความต้องการเข้ามาแล้วกว่า 200 ราย ทำให้คิดว่าเมื่อมีต่างชาติแสดงความต้องการที่จะเข้ามาจำนวนหนึ่ง จึงอยากเปิดทดลองให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา โดยเฉพาะต่างชาติกลุ่มนี้ได้แจ้งความต้องการที่จะเข้ามาอีกด้วยในภูเก็ต เพราะที่ผ่านมา ภูเก็ตแล้วจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหนีหนาวเข้ามาเที่ยวในภูเก็ตเป็นเวลา 1-3 เดือน แต่หลังจากมีการระบาดโควิด-19 ประเทศไทยไม่ได้เปิดรับต่างชาติต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้หากจะเปิดรับต่างชาติอีกครั้งจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า เมื่อเดินทางเข้ามาแล้วต้องกักตัว 14 วัน และทำการติดตามเชื้อจนกว่าจะปลอดภัย รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเข้มงวด

“มีโรงแรมที่ได้รับการพิจารณามาตรฐานและพร้อมรับในระบบเอเอสทีวี 2 ราย จากทั้งหมดที่แสดงความต้องการเข้าร่วมระบบเอเอสทีวีกว่า 10 ราย โดยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการพิจารณาตรวจสอบมาตรฐานเพิ่มเติมต่อไป โดยเรื่องนี้ผ่านการเห็นชอบจาก ครม.แล้ว ซึ่งเชื่อว่าจะมีต่างชาติเข้ามาในโครงการเอเอสทีวีของไทยแลนด์ลอสเตย์ ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 แน่นนอน ส่วนเรื่องเซฟแอนด์ซีล แอเรีย ต้องรอการเห็นชอบจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) โดยจะเป็นการเปิดให้ต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยได้ แต่ต้องรอให้ทดลองแนวทางของไทยแลนด์ลอสเตย์ก่อน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ หากจะนำเข้ามาในจังหวัดใด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงท่องเที่ยวฯ จะบูรณาการการทำงานร่วมกัน ผ่านการหาข้อมูลในจังหวัดที่มีความพร้อมในการนำร่องรับต่าง

ชาติ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคนในพื้นที่ด้วย” นายพิพัฒน์กล่าว

### ลุ้นอุตสาหกรรมเคาะรถเก่าแลกใหม่

แหล่งข่าวจากอุตสาหกรรมยานยนต์กล่าวถึงความคืบหน้านโยบายการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมยานยนต์หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของนายสุริยะฯ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยการส่งเสริมนำรถยนต์เก่าที่มีอายุ 15-20 ปีมาแลกรถยนต์ใหม่ ทั้งเครื่องยนต์ปกติและไฟฟ้า (อีวี) โดยผู้ร่วมโครงการสามารถหักลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท หรืออาจใช้วิธีรับคุ้มครองส่วนลดราคาเพื่อซื้อรถใหม่ หลังนำรถเก่าไปจำกัดว่า โครงการนี้ยังไม่มีขีดความชัดเจนว่าจะเดินหน้าได้ หรือต้องปรับแนวทางให้เหมาะสมอีกหรือไม่ เนื่องจากเป็นประเด็นภาษีจึงต้องมีการหารือกระทรวงการคลัง ทราบว่าภายใน 2 สัปดาห์จากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน หากเห็นชอบในแนวทางเดียวกัน จะหารือกับเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินงาน เบื้องต้นจะเร่งสรุปแนวทางทั้งหมดใน 2-3 เดือน และวางกรอบไว้ว่าโครงการนี้จะมีระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี

“รัฐบาลควรสร้างความชัดเจน แม้จะเป็นนโยบายที่ดี มีส่วนช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ แต่อีกมุมหนึ่งจะทำให้ตลาดเกิดอาการช็อกคือ ผู้บริโภคจะหยุดซื้อเพื่อรอมาตรการจากรัฐบาล ไม่ควรให้ข่าว ควรดำเนินการเงียบๆ แล้วประกาศนโยบายช่วงใกล้ๆ มีผลบังคับใช้” แหล่งข่าวระบุ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 29 สิงหาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14368

หน้า: 8(บนซ้าย)

Col.Inch: 13.49

Ad Value: 12,141

PRValue (x3): 36,423

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: สนับสนุน



สนับสนุน : นราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดโครงการ Better Farms, Better Lives พร้อมรับมอบชุดผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ความปลอดภัยจำนวน 50,000 ชุด และโครงการฝึกอบรม มูลค่า 20 ล้านบาท จาก โจว ฟาน รักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด โดยมี ทรศนะ ลากวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว อนันต์ ภูสิทธิ์กุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย ชวลิต ตั้งอริยกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรตีนสัตว์ จำกัด เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าว จ.ปทุมธานี

# ประมงสุดทนยื่นหนังสือ 'ปักตุ้'

## เส้นตาย 10 วัน แก่กฎหมาย-ระเบียบอายุ

สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยวิ่งโร่ พบ "เฉลิมชัย" ยื่นข้อเรียกร้อง 3 ข้อแก้ไขกฎหมาย ยุบคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ IUU เหตุตั้งขึ้นมามากมาย ออกกฎระเบียบใหม่ ๆ จนปฏิบัติไม่ได้ กลายเป็นอุปสรรคในการทำการประมง พร้อมขอให้รัฐบาลชื้อเรือคืน เตรียมพร้อมเลิกทำประมงถาวร กำหนดเส้นตายใน 10 วัน ไม่คืน นำสมาชิกครบเท้าขอพบ "ลุงตุ้" ทันที

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานวันนี้ (28 ส.ค.) ว่า นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนอีก 30 คน ได้เข้าพบ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาประมงผ่านไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังจากที่สมาคมได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ปรากฏได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิกสมาคมทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่รัฐบาลแก้ไขปัญหา IUU ได้สร้างปัญหาและอุปสรรคในการทำการประมง ทั้งประเด็นข้อกฎหมายใหม่ ๆ อาทิ การค้ามนุษย์ มีการออกข้อบังคับออกมาทับซ้อนปัญหาทั้งเก่า-ใหม่ จนชาวประมงแทบจะไม่สามารถทำการประมงได้

"ปัจจุบันชาวประมงไปต่อไม่ไหวแล้ว เพราะมีการออกกฎ-ระเบียบมาบังคับใช้ตลอด เมื่อใดก็ตามที่สหภาพยุโรป หรือ



**ขายเรือประมง** - ชาวประมง 22 จังหวัดชายทะเลได้ออกมาเคลื่อนไหวขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาการออกกฎระเบียบอันเนื่องมาจากอายุ จนกลายเป็นอุปสรรคไม่สามารถทำการประมงได้จนถึงขั้นเสนอขายเรือประมงให้รัฐบาล

สหรัฐ ให้ความเห็น-ติเตียน-ทักท้วงมาทางรัฐบาลไทยก็จะกลับมามีร่างกฎ-เงื่อนไขต่าง ๆ นานาเพื่อตอบสนองความต้องการของต่างชาติจากปัญหาการค้ามนุษย์ จนชาวประมงรู้สึกท้อใจและมองว่า รัฐบาลจ้องที่จะทำลายล้างอาชีพประมงด้วยการตั้งธงที่จะกำจัดเรือประมงออกไป" ตอนหนึ่งในหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ระบุ ดังนั้น สมาคมจึงขอเรียกร้องรัฐบาลให้ดำเนินการใน 3 ประเด็น คือ 1) ขอให้ทำการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.ก.การประมง 2558 โดยนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร และให้มีตัวแทนชาวประมงทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการแก้ไขกฎหมายด้วย 2) ขอให้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงระดับชาติขึ้นมา

โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ไม่ใช่ "คณะทำงาน" ชุดปัจจุบัน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ที่ตั้งขึ้นมามากมาย แต่ไม่มีชุดใดเลยที่มีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาของชาวประมง และ 3) ขอให้ "ยกเลิก" คณะกรรมการเฉพาะกิจ 2 ชุด คือ คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ฉ.1) กับคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมง (ฉ.2) ด้านนายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ชาวประมงทั้ง 22 จังหวัด ได้ยื่นยื่นขายเรือคืนไปแล้วประมาณ 2,500 ลำ

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 31 สิงหาคม - พุธ 2 กันยายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5284

หน้า: 9(บน)

Col.Inch: 66.23

Ad Value: 66,230

PRValue (x3): 198,690

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ประมงสุดทนยื่นหนังสือ'ปักตู'

และคาดว่าทั้งประเทศจะมีการขายเรือ  
คืนไม่ต่ำกว่า 5,000 ลำ จากเรือที่มีทั้งระบบ  
ประมาณ 12,000 ลำ ถ้ากฎหมายและ  
กฎระเบียบยังเป็นลักษณะนี้ ชาวประมง  
ก็พร้อมที่จะขายเรือคืนทั้งระบบ และจะ  
เลิกอาชีพชาวประมงทันที เพราะ "ทำต่อ  
ไม่ไหวแล้ว" ด้านการปล่อยสินเชื่อ  
เพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง  
กรอบวงเงิน 10,300 ล้านบาท ผ่านทาง  
ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตร  
และสหกรณ์การเกษตร วงเงินในการช่วย  
เหลือชาวประมงรายละ 5.3 พันล้านบาท  
เวลาผ่านไป 2-3 เดือน ก็ยังไม่มี  
คืบหน้า "มูลค่าความเสียหายในช่วง 8 เดือน  
ที่ผ่านมา ชาวประมงบางส่วนไม่ได้ทำการ  
ประมงประมาณ 3,000 ลำ ได้สร้าง  
ความเสียหายไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท  
ต่อเดือน และยังกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม  
ประมงทั้งระบบ เสียหายรวมไม่ต่ำ  
กว่า 300,000 ล้านบาท" นายกำจรกล่าว  
และหากรัฐบาลยังไม่มีการตอบรับ  
ข้อเสนอของสมาคมใน 7-10 วันข้าง  
หน้าก็จะนำสมาชิกเดินทางเข้าพบ พล.อ.  
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ที่ทำเนียบรัฐบาลทันที  
ส่วนนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ  
รับที่จะนำหนังสือข้อเรียกร้องส่งให้  
กับนายกรัฐมนตรี และยอมรับว่าการ  
ปล่อยสินเชื่อของธนาคารทั้ง 2 ยังมี  
ปัญหาอยู่ในขั้นตอนเสนอบอร์ด ส่วนการ  
ซื้อเรือประมงระยะที่ 3 ยังต้องรอ  
งบประมาณอยู่

# สารพัน

## เศรษฐกิจ สังคม

marrygun55@gmail.com

### จัดงาน 'เปิดสำหรับคาวหวาน'

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดึงเกษตรกร ผู้ประกอบการร้านอาหารร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 คัดสินค้า ตีอาหารเด่น อัตลักษณ์ท้องถิ่น จัดงาน "เปิดสำหรับคาวหวาน" จำหน่ายสินค้าเกษตรกรตามฤดูกาล ผลิต ทั้งผัก ผลไม้ สินค้าเกษตร แปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภคตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น รวมคาวหวาน ขนมไทย อาหารอร่อยหลากหลายจากทั่วประเทศ ทั้งอาหารไทยตำรับโบราณ และอาหารร่วมสมัย ยกอาหารทะเล และพร้อมบริการปรุงสำเร็จ

ภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสบรรยากาศสบายๆ ริมน้ำคลองบางชื่อ รายล้อมไปด้วยร้านอาหารและขนมชื่อดังให้ชิม ช้อป อาทิ กุยช่ายเนื้อแป้งบาง จากร้านนายฉัตร ช่อม่วง ขนมเปียกปูนกะทิสด ร้านขนมไทยกอรระกา อาหารไทยตำรับสิงห์บุรี จากครัวบุญเลิศ ไข่พะโล้ สูตรโบราณครัวคุณหนึ่ง อาหารอีสาน ตำ ยำ ย่าง By แซบเพลินๆ ลูกชิ้นบุรีรัมย์น้ำจิ้มแซบ อาหารทะเลเผา บั้ง นึ่ง อย่างจากร้านทะเลเท่มาต อาหารทะเลตากแห้ง ปลาหมึกผัดหวาน จากชุมชนบ้านเกาะแรต สุราษฎร์ธานี ปากหม้อทรงเครื่อง ฯลฯ และผักผลไม้ตามฤดูกาล เกษตรกรยกสวนมาสดๆ พร้อมพบกิจกรรมสาธิตเมนูอาหารอร่อย กิจกรรมโปรโมชันราคาพิเศษทุกวัน ระหว่างวันนี้ -13 กันยายน 2563 เวลา 08.00-18.00 น.





# 'พาณิชย์'รุกเซลล์แมนจังหวัด คาดยอดสั่งซื้อสินค้าทะลุ2,500ล้านบาท

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดงาน “เซลล์แมนจังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยน COUNTER TRADE” โดยมี นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พาณิชย์จังหวัด ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูป สหกรณ์การเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมกว่า 400 คน เข้าร่วมงานว่า งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น

โดยการส่งเสริมตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อให้เศรษฐกิจการค้า

หมุนเวียน สร้างรายได้ให้ชุมชน และการสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร สร้างรายได้ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อเกษตรกร โดยกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะร่วมกันทำงานร่วมภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อให้ภาคการผลิตและภาคการตลาดเดินไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างการบริหารที่เชื่อมโยงร่วมกัน

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัด ทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย หรือเซลล์แมนจังหวัด นำผลผลิตทางการเกษตรและผลไม้ในจังหวัดตนเอง มาจับคู่ทำสัญญาซื้อขายระหว่างกันในรูปแบบ Business Matching หรือการค้าแบบแลกเปลี่ยนกับจังหวัดอื่นๆ ทั้งในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนสินค้า หรือการชำระเป็นตัวเงิน หากสินค้าที่

แลกเปลี่ยนมีส่วนเหลือของราคา ก็ให้ชำระส่วนต่างเป็นเงินสดได้ ซึ่งที่ผ่านมาทีมเซลล์แมนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าและซื้อขายสินค้าใน 5 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย ผลไม้ ข้าวสาร ปศุสัตว์ ประมง และอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 778 ล้านบาท

โดยคาดว่าจะเกิดยอดสั่งซื้อทันทีมากกว่า 2,500 ล้านบาท สามารถช่วยกระจายผลผลิตของเกษตรกรที่ประสบปัญหาในช่วงที่ผ่านมา เร่งกระจายผลผลิตที่ออกมากในฤดูกาลออกนอกพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีผลไม้ชนิดต่างๆส่งมอบแล้วกว่า 7,000 ตัน มีมูลค่ามากกว่า 200 ล้านบาท และในปี 2564 กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าให้เซลล์แมนจังหวัด ต่อยอดการเชื่อมโยงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าให้มีมูลค่ามากกว่า 2,000-3,000 ล้านบาท